

10 กันยายน 2558 หน้า B 11



ขวัญใจชาวสวนยาง

วีระศักดิ์ ชวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมคณะผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 10 สถาบัน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อเร็วนี้ เพื่อมอบดอกไม้ขอบคุณที่ผลักดันและสนับสนุนพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้การบริหารจัดการยางพาราและเอื้อประโยชน์แก่ชาวสวนยาง



กยท. เปิดเวทีย่อยภาคเหนือ รับฟังความคิดเห็น "การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง"

- ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมสัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย" ไปสู่การปฏิบัติจริง ระดับภาค (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง มีผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การประชุมครั้งนี้ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความคิดเห็นของภาคเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการยางพาราตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง รวมทั้งเป็นกฎหมายที่ช่วยปฏิรูปการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ โดยเน้นย้ำกับผู้เข้าประชุมถึงความสำคัญในเรื่องของความร่วมมือและความสามัคคีในกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาด้านยางพาราตามแนวทางที่กำหนดไว้

ในเวทีเดียวกัน นายปัทมวิษณุ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร ได้บรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง" และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราต่างๆ ในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นมาตราที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวสวนยาง

สำหรับการประชุมภาคบ่าย ได้แบ่งกลุ่มผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 49 รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯ และนำผลการระดมความคิดเห็นมานำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

ในช่วงสุดท้ายเป็นการสรุปผลการประชุม นำโดย นายสวัสดิ์ ลาดपालะ รองประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ซึ่งภาคเกษตรกรจะได้นำไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและมีทิศทางเดียวกันต่อไป.



บอร์ด กยท.เปิดแผนพัฒนายางพาราไทย เตรียมลุย 4 ช่องทางหลัก หาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม เพิ่มอัตราการใช้ในประเทศ เร่งยกระดับอุตสาหกรรมยางล้อ ดึงผู้เกี่ยวข้องแชร์ผลประโยชน์ร่วมกัน เชื่อมสร้างเสถียรภาพราคาได้

- ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10

ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด กยท. เผยถึงแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคายางพาราว่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคายางของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจยาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนา 4 เรื่องหลัก คือ 1.จัดพื้นที่ปลูกยางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง และต้องมีข้อมูลแหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2.เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ 3.เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์ และ4.ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อยและมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางพาราของไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ภาครัฐจำเป็นต้องบริหารจัดการให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งยังต้องบริหารจัดการและควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ด้วย เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้ สำหรับการส่งออกยางของไทยขณะนี้ยังต้องพึ่งพิงตลาดยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นหรือไพรมารีโปรดักส์ (Primary product) หากไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือฟินีชโปรดักส์ (Finish product) ให้มีความหลากหลายมากขึ้นและส่งออกได้ เช่น ยางล้อยานยนต์ จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศพร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า และแก้ไขปัญหาราคายางได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันควรลดวิธีการซื้อขายยางแบบเก็งราคา และมุ่งพัฒนาตลาดซื้อขายยางแบบส่งมอบจริง เพื่อแก้ปัญหาการปั่นราคาและเก็งกำไรเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้" นายสมชายกล่าว



- 2 -

นอกจากนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น หากยางมีราคาถูกก็หยุดกรีดยางเป็นการชั่วคราว แต่ยังสามารถหารายได้จากการทำเกษตรผสมผสานในสวนยาง และลดค่าใช้จ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อมาทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อ โดยเร่งส่งเสริมให้สร้างโรงงานผลิตยางล้อที่ทันสมัย และพัฒนาศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อสนับสนุนการผลิตและส่งออกยางล้อยานยนต์ไปต่างประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาดตลาดส่งออกยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ และยางกึ่งสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นก็จำเป็นต้องรักษาไว้เช่นกัน ซึ่งคาดว่า ภายในเวลา 3 ปี ราคายางจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

"การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจยาง ผู้ส่งออก เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถใช้แนวทางการบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลมาเป็นต้นแบบได้ คือ โรงงานกับชาวไร่เหมือนกับหุ้นส่วนกัน และรัฐบาลเป็นคนกลาง โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการบริหารจัดการเรื่องแบ่งผลประโยชน์ให้ชัดเจน จะทำให้ราคารายางมีความคงที่มากขึ้น ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้น คาดว่า จะเป็นกลไกทำให้ราคารายางมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ภายใน 3 ปีนี้" นายสมชาย กล่าว



10 กันยายน 2558 หน้า 9

สภาไตรภาคียางจับเข่าถก 'จีน' เพิ่มสมาชิกใหม่หวังแก้ปัญหาราคาคกต่ำ

● สภาไตรภาคียางพาราเตรียมหารือจีน 10-11 ก.ย.นี้ ชูประเด็นรักษาเสถียรภาพราคา พร้อมเพิ่มสมาชิกใหม่ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม เดินหน้าแก้ปัญหา ราคายางตกต่ำภาพรวม ด้านกระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงาน 7 ชุดขับเคลื่อนแก้ปัญหาในประเทศ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาไตรภาคียางพารา (ไออาร์ซี) วันที่ 10-11 กันยายนนี้ ที่มาเลเซีย จะหารือร่วมกันถึงความร่วมมือระหว่างไออาร์ซีกับจีน ซึ่งเป็นทั้งผู้ปลูกยางพารา และผู้ซื้อรายใหญ่ หากจีนให้ความเห็นชอบจะส่งผลให้การบริหารราคายางพาราเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรมต่อผู้ซื้อผู้ขายในระยะยาว รวมทั้งจะเชิญ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ปลูกยางในประเทศอาเซียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก บริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ หรือไออาร์ซีโอ ด้วย

ในอนาคตเมื่อไออาร์ซีโอมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 ประเทศในอาเซียนจากปัจจุบันที่มีสมาชิกเพียง ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จะส่งผลให้ไออาร์ซีโอผลักดันข้อตกลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเข้าสู่วาระการประชุมระดับรัฐมนตรี เกษตรและป่าไม้อาเซียน (เอเอ็มเอเอฟ) กลายเป็นมติร่วมกันที่ทุกประเทศในอาเซียนต้องร่วมกันสนับสนุนและปฏิบัติ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบร่วมกันในเบื้องต้น ที่จะส่งเสริมให้การปลูกยางมีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยลดปฏิกิริยาเรือนกระจกของโลก จึงจะผลักดันให้การปลูกยางมีส่วนในการเคลมคาร์บอนเครดิต รวมทั้งที่ประชุมจะพยายามไปถึงความต้องการใช้ยางพาราของโลก เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาราคายางพาราคกต่ำในภาพรวม เบื้องต้นความต้องการใช้ยางพาราในกลุ่มอุตสาหกรรมล้อยางยังมีอยู่ แม้ว่าเศรษฐกิจของโลกจะ

เป็นช่วงชะลอตัว

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางพาราคกต่ำในปัจจุบัน ทั้ง 3 ประเทศคือไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ภายใต้ข้อตกลงของไออาร์ซีโอมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งกองทุนยางพาราของประเทศ เพื่อป้องกันราคายางพาราคกต่ำและสนับสนุนอุตสาหกรรมยางรวมทั้งจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดตลาดกลางยางอาเซียน (อาร์อาร์เอ็ม) ที่กำหนดกรอบเวลาให้แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2559 โดยเป็นตลาดที่กำหนดราคายางพาราแท้จริง ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงตลาดซื้อขายล่วงหน้า เช่น TOCOM SHFE

“การแก้ไขปัญหายางพาราจำเป็นต้องมองถึงระยะยาว และทุกประเทศผู้ผลิตต้องร่วมมือกัน ในส่วนของจีนถือเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ ที่ผ่านมามีความร่วมมือมาโดยตลอด แต่การเจรจาเพื่อร่วมมือกันอย่างจริงจังจึงไม่มีความต่อเนื่อง ในขณะที่จีนต้องการเจรจาที่ละประเทศ แต่การดำเนินการลักษณะนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาราคายางพาราได้ แต่หากจีนเข้ามาร่วมมืออย่างจริงจังจะเป็นจุดหนึ่งที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมยางของโลกเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน” นายสมชาย กล่าว

นายสมชาย กล่าวว่า จากปัญหาราคายางพาราในประเทศคกต่ำ และมีการร้องเรียนของสมาพันธ์สมาคมชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ที่ประกอบด้วย 10 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับยางพารานั้น ได้หารือและมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานรวม 7 ชุดที่ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร ข้าราชการและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านยางพารา เพื่อขับเคลื่อนปัญหาภายในแต่ละด้าน ยกเว้นเรื่องการกำหนดแนวทางการชดเชยส่วนต่างราคายาง ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการยางพาราแห่งชาติ (กนย.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะพิจารณา

10 กันยายน 2558 หน้า 28



รายงาน

ในช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราต้องประสบปัญหาราคาคาดต่ำมาโดยตลอด รวมทั้งทำที่ของรัฐบาลไม่เอื้อต่อการช่วยเหลืออย่างจริงจังนั้น ในพื้นที่ อ.นบพิตำ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบเช่นกัน

นายศรัชย์ สุทธิบุญย์ อายุ 46 ปี เกษตรกรชาวสวนยางกว่า 30 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ช่วงที่ยางพาราราคาคาดต่ำนั้นเป็นช่วงที่เกษตรกรแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ระยะเวลา 4-5 ปี สำหรับการต่อสู้เพื่อให้ได้มีราคาสูงขึ้นคงจะ



พลิกสวนยางปลูก 'กล้วยหอม'

ธุรกิจท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศ

ยาก จึงมองหาทางออกว่าจะทำอย่างไรกับสวนยางพาราเหล่านี้ ในระยะแรกๆ ได้ไปศึกษาดูการปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร และราชบุรี ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะพอมีความรู้จึงเข้าไปเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ศึกษาหาความรู้ในเรื่องการส่งกล้วยหอมออกต่างประเทศ จึงลงมือโค่นต้นยางพาราทั้งหมดกว่า 30 ไร่ ออกขายได้เงินมาเพียงไม่กี่พันบาท นำเงินที่ได้จากการขายต้นยางมาปรับพื้นที่ หาซื้อหน่อกล้วยจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จใน จ.ปทุมธานี ในราคาหน่อละ 15 บาท จำนวน 13,000 หน่อ วางแผนการปลูกไว้ 3 รุ่น โดยใช้ระยะห่างในการปลูก 2x2 เมตรต่อหน่อ ใช้เวลาเพียง 7 เดือนก็ได้ผล ตกเครือละ 5 หวี หวีละ 4-5 กิโลกรัม สหกรณ์รับซื้อในราคาที่เป็นธรรมเท่ากันทั้งปี คือ กิโลกรัมละ 16.50 บาท สามารถตัดกล้วยหอมทองส่งออกได้ทุกๆ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 200-300 เครือ สิ่งที่สำคัญคือ สภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย น้ำในการทำเกษตรต้องมีมาเสมอ ปุ๋ยที่ใช้คือปุ๋ยชีวภาพ กล้วยหอมทองที่ปลูกได้จึงเป็นกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ ปราศจากสาร



เคมีใดๆ ทุกเดือนจะมีสมาชิกของสหกรณ์เดินทางมาตรวจสภาพสวน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในระยะแรกที่ตัดสินใจลงมือปลูกกล้วยหอมทองและลงมือโค่นต้นยางพาราทั้งหมดทั้งถูกชาวบ้านมองว่าเพี้ยน เนื่องจากในละแวกใกล้เคียงจะเป็นสวนยางพาราหมด แต่วันนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หากหยิบอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน มีการวางแผนจับให้ดีก็สามารถสร้างรายได้ กล้วยหอมทองที่ปลูกรุ่นแรกตัดขายส่งไปจำหน่ายแล้ว 2 รอบ รุ่นที่ 2 ก็กำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างดี คาดว่าปีหน้าจะตัด

ได้ หลังจากนั้นก็จะลงมือปลูกรุ่นที่ 3 ไป ดังนั้นในปีหน้าจะมีกล้วยหอมส่งจำหน่าย สหกรณ์ได้ตลอดทั้งปี และผมไม่ได้หยุดแค่นี้ ยังได้ชักชวนให้เพื่อนบ้านหันมาปลูกกล้วยหอมทองเพื่อสร้างรายได้แทนการปลูกต้นยางพารา ก็ยังไม่มีใครเชื่อ เพราะผมยังไม่ประสบความสำเร็จ 100% อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าเดินมาถูกทาง หากสามารถรวบรวมสมาชิกในพื้นที่ได้และทุกคนเห็นด้วยก็จะตั้งโรงงานแปรรูปกล้วยหอมทอง ผลิตเป็นแพคเกจจิ้งกล้วยหอมทอง และผลิตกล้วยหอมทองในรูปแบบต่างๆ ส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับครอบครัวและสมาชิกด้วย

นี่จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางอีกหลายพื้นที่หากสนใจทดลองปลูกกล้วยหอมเป็นทางเลือกในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพียงแต่จะต้องศึกษาขั้นตอน วิธีการปลูก รวมทั้งวางแผนการทำงานก็จะสามารถพลิกสวนยางที่ราคาตกต่ำ ให้เป็นรายได้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

พรพิมล ไชยบุรีรัตน์



10 กันยายน 2558 หน้า 12

■ **ตรึงหนุนขยายธุรกิจยางพาราภายใต้นโยบาย Social Business**

ส่งเสริม 39 สหกรณ์แปรรูปยาง

จังหวัดตรัง ดึง 39 สหกรณ์ ร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราตามแนวทาง Social Business หนุนชุมชนสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด เป็นฐานการผลิต พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดกับขบวนการสหกรณ์ คาดเค้นเครื่องเดือน พ.ย. นี้

ตรัง: นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าจากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นระบบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งทางด้านการหาราคาผลผลิตทางเกษตร จากสถานการณ์ราคาผลผลิตตกต่ำ โดยเฉพาะยางพารา ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยดำเนินมาตรการแทรกแซงขึ้นราคายางพาราภายในประเทศ แต่ด้วยความรับซื้อยางในปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอุปทานยางพารา ทั้งหมดภายในประเทศ ทำให้การแทรกแซงราคาดังกล่าวไม่มีผลต่อการพยุงราคายางในตลาดให้สูงขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางทำการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและลดการพึ่งตลาดต่างประเทศ ทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยาง คือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ ดำเนินการผลิตยางพาราอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการระดับต้นน้ำจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยางแผ่นสำเร็จรูป ยาง

รองพื้นกันกระแทก ส่วนใหญ่ผลิตจากยางธรรมชาติใช้ปูพื้นหรือทางเดินบนอาคารโรงงาน สำนักงาน สนามบินใช้ได้ทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดเอียง สนามเด็กเล่น ศูนย์ออกกำลังกาย เป็นต้น

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จากสภาพปัญหาดังกล่าวนายกรัฐมนตรี จึงมีแนวคิดจัดตั้งโครงการ Social Business ซึ่งเป็นธุรกิจที่ออกแบบและจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับสังคม และเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้ โดยกำไรที่เกิดจากธุรกิจจะถูกนำไปใช้เพื่อลงทุนต่อในธุรกิจหรือใช้เพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นใหม่ เพื่อขยายผลกระทบต่อสังคมให้กว้างมากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ใช้เพื่อขยายขอบเขตของธุรกิจ ใช้เพื่อการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้น ธุรกิจเพื่อสังคมแตกต่างจากธุรกิจปกติทั่วไปในแง่ที่จะไม่ประสงค์ที่จะแสวงหากำไรสูงสุด แต่จะต้องมีผลประโยชน์ที่ได้กำไร เพื่อให้อุตสาหกรรมดำเนินและขยายตัวต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ด้าน นางสมจิตร์ ส่องสว่าง กล่าวว่าการดำเนินการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดรูปธรรมตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) และเพื่อเป็นการสร้างและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราที่สามารถนำไปใช้ภายในประเทศให้มากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจยางพาราในจังหวัดตรัง จำนวน 39 สหกรณ์ โดยสนับสนุนให้ชุมชนสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด เป็นสถานที่ดำเนินการผลิต และจะเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดกับขบวนการสหกรณ์ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้

10 กันยายน 2558 หน้า A 2

สถานการณ์เด่น

10.00 น. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยืนยันเหตุผลบางประการที่แยกราชประสงค์ ไม่ใช่ก่อการร้ายข้ามชาติ เพราะไม่ใช่การกระทำเป็นองค์กรและกระบวนกร อย่างไรก็ตามการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำสารภาพของคนร้าย เพราะอาจปกปิดเงื่อนงำบางประการไว้ ทำให้การสืบสวนสืบสันผิตทาง

12.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศสั้นว่า รัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาหนี้สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวที่สร้างความเสียหาย



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เป็นเงินจำนวนมาก และยังไม่สามารถขายข้าวในสต็อกเก่าได้ ขณะที่โครงการรถคันแรกสร้างความเสียหายกว่าหมื่นล้านบาท ธุรกิจรถยนต์เสียหาย เพราะมีการบิดเบือนกลไกตลาดทั้งหมด

13.00 น. ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัว เป็นผลจากเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ทำให้เกิดความผันผวนของเงินบาทอยู่ในระดับกลาง แต่สามารถช่วยให้ผู้ส่งออกบางรายปรับลดราคาสินค้าแข่งขันกับต่างประเทศได้

16.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เตรียมแผนรับมือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้เป็นต้นไป พร้อมแจ้งเกษตรกรปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เริ่มปลูกพืชใช้น้ำน้อย

16.45 น. ตลาดหุ้นโลกทะยานขึ้นแรง โดยเฉพาะดัชนีนิวยอร์กของญี่ปุ่นพุ่งแรงถึง 7.71% และตลาดเอเชียหลายแห่งดีดขึ้นกว่า 1% เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทย 1.12% หรือ 16.97 จุด ปิดที่ระดับ 1,396.29 จุด เนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ นำโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ แต่นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิ 1,438 ล้านบาท ส่วนค่าเงินบาทปิดที่ระดับ 36.09-36.10 บาท/เหรียญสหรัฐ ระหว่างวันอ่อนถึง 36.15 บาท ■

10 กันยายน 2558 หน้า 10

รายชื่อโยกย้ายข้าราชการ กระทรวงเกษตรฯ 14 ตำแหน่ง

● **คณะรัฐมนตรี** (กรม.) มีมติโยกย้ายข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง ดังนี้ นายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมประมง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

ราชการ เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ (สศก.) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นอธิบดีกรมการข้าว นายเลิศศักดิ์ ลิ้มตระกูล ไขบุญอยู่ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



อานวย ปะติเส



วิมล จันทโรทัย



สมชาย ชาญณรงค์กุล

ณรงค์กุล รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม นายสมปอง อินทร์จันทร์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งครบวาระ 4 ปี ไปเป็นรองปลัดกระทรวง นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นรองปลัดกระทรวง นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็นรองปลัดกระทรวง นายโอภาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองปลัดกระทรวง นายสุรพงษ์ เจียสกุล ผู้ตรวจ

เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายสุรเดช เตียวตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายครั้งนี้ ตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานยังไม่มีมติเสนอแต่งตั้งแต่อย่างใด นอกจากนี้ กรม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายอานวย ปะติเส อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย



10 กันยายน 2558 หน้า B 12

หลังการตรวจ

■ สืบตา

ว.5

เปิดอกในห้องประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา เล่าว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ประเดิมด้วยการแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารเสียงดังฟังชัด

“ท่านบอกว่า การโยกย้ายครั้งนี้ ท่านขอรับผิดชอบกับผลของการโยกย้ายด้วยตัวท่านเอง ทำเอาห้องประชุม ซึ่งขณะนี้กลายเป็น “ห้องเย็น” เพราะบรรยากาศเย็นยะเยือกจากสีหน้ารัฐมนตรี ซึ่งแว่วว่าขณะนี้เริ่มเข้าหูไปแล้ว

ความเยะเยือกในห้องยังแผ่ซ่านลามไปทั่วทุกกรม เนื่องจากเมื่อทหารที่ถนัดแต่ “ว.5 ประชุมลับ” มาเป็นผู้บริหาร ทำทุกเรื่องในกระทรวงเกษตรฯ ถูกขึ้น รหัส ว.5 กันถ้วนหน้า เพราะนับว่า “ท่านชอบสั่งคนเดียว”

ฉบับ เดือน สิงหาคม 2558 หน้า 36



กระทรวงเกษตรฯ และ กยท. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”


เกษอำนวย ปติเส



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้การดูแล นำโดยการยางแห่งประเทศไทย (สยท. และ อ.ส.ย.) ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานโครงการเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ชูแนวคิด คุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ก.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

นายอำนวย ปติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการเปิดงานครั้งนี้ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขยายผลเป็นรูปธรรมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แนวพระราชดำริประการหนึ่งที่สำคัญยิ่ง คือ เรื่องน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่ขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ ตลอดจนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาร้อยเรียงเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในโครงการ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะหมุนเวียนกันเป็น

เจ้าภาพจัดกิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในทุกๆ มิติ และนำเสนอให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมตลอดทั้งปี 2558 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อสถานการณ์ความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำและภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน รวมทั้งเกิดการสร้างความตระหนักของคนในชาติให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำทุกหยดที่มีค่าและหามาด้วยความยากลำบาก ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และ กยท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่มีความสำคัญในการดูแลและพัฒนาด้านยางพาราอย่างครบวงจร มีการใช้ประโยชน์จากน้ำในการปลูกสร้างสวนยางพารา จนกระทั่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือประกอบธุรกิจได้อย่างมากมาย รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาคครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมยางพารา เป็นสิ่งสมควรขยายผลต่อไปอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรมในงานต่างๆ สามารถนำไปเป็น

36 | 

ฉบับ เดือน สิงหาคม 2558 หน้า 37

ฉบับที่ 135 ปีที่ 12 เดือนสิงหาคม 2558

แนวคิดว่าคิดต่อยอดพัฒนา หรือประยุกต์ให้สามารถนำไปใช้ได้
อย่างแท้จริงในชีวิตประจำวัน

นายชาวลิต อินทรเศียร เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เมืองเสียงแคน
ดอกคูน เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน มี
คำขวัญของจังหวัดว่า “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน
ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่
ไคโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก”
ทั้งนี้ จ.ขอนแก่น มีเนื้อที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 6.8 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นมีพื้นที่ทางการเกษตร
4,369,043 ไร่ พื้นที่ปศุสัตว์ 26 อำเภอ 198 ตำบล ซึ่งอยู่
ในเขตชลประทาน 614,680 ไร่ จำนวนคนทำงานใน
ภาคเกษตร 312,487 คน ในจำนวนพื้นที่ทางการเกษตร มี
พื้นที่ปลูกยางพารา 94,846 ไร่ เกษตรกรชาวสวนยาง 6,745
ครัวเรือน เป็นเมืองท่องเที่ยวมีสถานที่สำคัญ เช่น วัดป่าแสงอรุณ
วัดหนองแวงพระอารามหลวง วัดพระพุทธบาทภูพานคำ
ถ้ำคำควา ภูผาม่าน เขื่อนอุบลรัตน์ ปราสาทเปือยน้อย ผานกเค้า
บางแสน 2 พญา 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น หมู่บ้านงู
จงอาง บ้านโคกสง่า อนุสาวรีย์ หมู่บ้านเต่า อ.มัญจาคีรี นอกจากนี้
ยังมีอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยานแห่ง
ชาติภูเก้า-ภูพานคำ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติ
ภูเวียงซึ่งค้นพบไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอร์ส สิรินธรเน่ อีกด้วย
มียุทธศาสตร์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา
Khon kaen Mice city ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้ นับว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่นอีกช่องทางหนึ่งด้วย เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม

นายประสิทธิ์ หนัดเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของการยางแห่งประเทศไทย หรือ
กยท. (ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยาง และองค์การสวนยาง) ได้รับเกียรติเป็น
เจ้าภาพพร้อมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในเดือนกรกฎาคม
2558 ภายใต้โครงการ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อ
ของแผ่นดิน” ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ภายใต้
แนวคิด “คุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง



เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กยท. จัดขึ้น
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านการแสวงหาแหล่งน้ำ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงสร้างความตระหนักให้ทุก
ภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการรับรู้ข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร โดยภายในงาน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ
มากมาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการการ
ทำสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแสดงระบบการใช้น้ำ การสูบน้ำบาดาลด้วยเครื่อง
ปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคอีสานที่
ขาดแคลนแหล่งน้ำบนดิน การใช้วัสดุปูพื้นบ่อน้ำด้วยยางพารา
ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ การเปลี่ยนน้ำเสียในอุตสาหกรรม
ยางพาราเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ
รมยางร่วมกับการใช้ไม้พินและใช้หุงต้มอาหาร ช่วยประหยัด
พลังงานและลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึง
เป็นการดำรงชีพอย่างพอเพียง

นายประสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน ยังมีกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านยางพาราผ่าน 8 ฐานเรียนรู้ คือ ฐานเรียนรู้
การผลิตพันธุ์ยาง ซึ่งมีจัดการระบบการให้น้ำโดยใช้สปริงเกอร์
และใช้ชุดควบคุมเวลาการให้น้ำแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดการใช้น้ำ
และแรงงาน

เกษตรสำนึก นวัตกรรม

สร้างเงินสร้างงาน



ฉบับ เดือน สิงหาคม 2558 หน้า 38



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ "ใส่ใจยางคุณภาพ ป้อนประชาขายผลของแผ่นดิน"

ฐานเรียนรู้การปลูกยาง การดูแลรักษา พืชแซม พืชคลุมดิน เป็นการ จัดแสดง สาธิตการดูแลรักษาสวนยางในระยะก่อนให้ ผลผลิต การปลูกยางเพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของพันธุ์ยาง จำนวน 11 สายพันธุ์ โดยมีการแสดงการใช้ระบบการให้น้ำแบบน้ำ หยด และแบบน้ำพุ่ง ซึ่งจะทำการใช้น้ำได้ประโยชน์กับพืชแซม พืชชรั่มยาง และยางพาราในเวลาเดียวกัน

ฐานเรียนรู้การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการ จัดแสดงและสาธิตการดูแล การบำรุงรักษาสวนยางในระยะให้ ผลผลิต และอื่นๆ เป็นการแนะนำการเพิ่มผลผลิตในช่วงหน้าแล้ง และในระยะฝนทิ้งช่วง ด้วยการให้น้ำแบบสปริงเกอร์จากแหล่งน้ำ บาดาล โดยใช้เครื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำ ทำให้ ประหยัดพลังงานและเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำบนดิน

ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตยางขั้นต้น ฐานเรียนรู้การ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ฐานเรียนรู้หลุม โดยมีการ จัดการระบบน้ำด้วยการใช้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ในหลุมเดียวกัน ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ฐานเรียนรู้บ้านวิถีบ้านวิถีชีวิตชาวสวนยาง ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ จัดจำลองบ้านวิถีชีวิตชาวสวน ยาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดการระบบน้ำให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้น้ำแบบน้ำหยด แบบมินิสปริงเกอร์ การ คลุมโคนด้วยฟางข้าว เพื่อลดการสูญเสียน้ำ การใช้น้ำร่วมกัน ระหว่าง การเลี้ยงกบกับเลี้ยงปลา และการใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงปลา

มารดน้ำพืชผักของบ้านวิถี

ฐานเรียนรู้การปลูกยางแบบผสมผสาน เป็นการปลูกยาง ผสมผสานด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจหรือพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ เพื่อ ใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ ครอบงำ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร มีการสาธิตระบบการ จัดการน้ำ โดยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น มากักเก็บในถังเก็บและบ่อน้ำที่ปูพื้นด้วยยางพาราป้องกันการสูญ เสย การรั่วซึมของน้ำ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ และ ขาดแคลนแหล่งน้ำ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ของการยางแห่งประเทศไทย (สย. และ อ.ส.ย.) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้ำ สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการจัด นิทรรศการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในมิติต่างๆ ของภาคการเกษตร ทั้ง ด้านการจัดการบำรุงดิน การประมง การเลี้ยงสัตว์ การผลิตพืช และการติดตั้งระบบน้ำในแปลง เป็นต้น

อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยคาดหวังว่าเกษตรกรและประชาชน ทั่วไปน้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ มาปรับใช้ในการทำ เกษตรและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภัยแล้ง ในปัจจุบัน ■

ฉบับ เดือน สิงหาคม 2558 หน้า 42

เกษตรสร้างเงิน | กองบรรณาธิการ

ตัวแทนชาวสวนยางวอนรัฐเร่งเจรจาจีน ทบทวนภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์



นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมาคมชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการเกษตรกร สภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาน้ำยางที่เกษตรกรนำมาขายต้องต่ำถึงนับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 58 เป็นต้นมา ที่ราคาร่วงลงจากราคาโลกเริ่มละ 52 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 49 บาท หรือลดลงถึง 3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าลดลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลกระทบไปสู่เกษตรกรชาวสวนยางอย่างกว้างขวาง

สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคายางตกในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากรัฐบาลจีนซึ่งถือเป็นผู้รับซื้อยางคอมปาวด์ รายใหญ่ได้ออกสเปคการนำเข้ายางคอมปาวด์ใหม่เป็น 12 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่เคยใช้เพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เท่ากับเป็นการกีดกันผู้ส่งออกยางคอมปาวด์จากประเทศไทย จึงทำให้ราคายางของเกษตรกรในภาพรวมตกลงไปด้วย

หากปล่อยให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น เท่ากับเป็นการกีดกันผู้ส่งออกยางคอมปาวด์จากประเทศไทย ทำให้ต้องเสียภาษีนำเข้าถึงตันละ 1,500 หยวน รวมทั้งจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ไม่สามารถส่งออกยางคอมปาวด์ในอนาคตได้ถึงปีละ 7.5 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายอย่างมหาศาล อาจส่งผลต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ทำให้ราคายางในประเทศไทยลดต่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน

อุทัย สอนหลักทรัพย์

42 | สร้างเงิน

ฉบับ เดือน สิงหาคม 2558 หน้า 43

ฉบับที่ 135 ปีที่ 12 เดือนสิงหาคม 2558



ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลไทยโดยการนำของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เจรจากับรัฐบาลจีนขอยกเว้นไม่ให้มีการเก็บภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์จากประเทศไทย ซึ่งทำให้ราคายางของไทยขยับดีขึ้น แต่ข้อตกลงร่วมดังกล่าวได้ครบกำหนดไป เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา

นายอุทัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางจึงขอความกรุณาจาก หน่วยงาน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ช่วยเร่งเจรจากับรัฐบาลจีนให้ยกเว้นภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์ 12 เปอร์เซ็นต์ดังกล่าว และให้คงใช้ข้อตกลงเช่นเดิมเมื่อปี 2551 ตามที่ตัวแทนรัฐบาลไทยได้มีการเจรจากับรัฐบาลจีนไว้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพราะปัจจุบันเกษตรกรขายยางต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิตอยู่แล้ว หากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างความเสี่ยงซ้ำเติมเกษตรกรแล้วยังอาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ประกอบการยางคอมปาวด์ของไทยที่ต้องลงทุนและใช้เวลาปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด รวมทั้งจะเกิดความเสียหายในภาพรวมการส่งออกยางของประเทศไทยตามมาอีกด้วย



ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลจีนถือเป็นมิตรประเทศที่ดีกับไทยมายาวนานในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และได้ร่วมลงทุนกับประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะล่าสุดรัฐบาลจีนได้มีแผนร่วมลงทุนรถไฟรางคู่กับรัฐบาลไทย หากรัฐบาลไทยได้มีการเจรจาขอความเห็นอกเห็นใจกับรัฐบาลจีน ก็น่าจะเข้าใจและพิจารณาให้ความช่วยเหลือไทยในปัญหาครั้งนี้ ■

ฉบับ เดือน กันยายน 2558 หน้า 31

พิเศษธุรกิจ

โดย : กองบรรณาธิการ



ภู เกิด ดินแดนสวรรค์ของการท่องเที่ยว & พักผ่อนทางทะเล เป็นอันดับต้นๆ สำหรับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวยุโรป (หรือคนฝรั่ง) จะต้องมาเมืองไทยและไม่พลาดในการเยือนเมืองท่าแห่งทะเลอันดามันแสนสวยงามแห่งนี้ ขณะที่ด้านการเกษตรโดยเฉพาะอาชีพการทำสวนยางพารา ก็นับว่ามีความสำคัญและผูกพันมากับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องที่ อย่างยาวนาน มั่นคง และเปรียบดั่งลมหายใจซึ่งยังขับเคลื่อนชีวิตให้ดำรงอยู่ ควบคู่ไปกับความศิวิไลซ์ในฐานะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว

ทีมงาน “ไมล์ ๖๖ ไร่” มีโอกาสลงพื้นที่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ไปพบกับ ผอ.สยก.จังหวัดภูเก็ต (หรือปัจจุบัน คือ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต/ กยท.จ.ภูเก็ต) ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ คือ มีนัดไปตระเวนดูอาชีพเสริมในสวนยาง โดยท่านผู้อำนวยการฯ (นายสุธรรม จริงจิตร) และทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาชีพสวนยางพาราของชาวภูเก็ตด้วยว่า ปัจจุบัน จ.ภูเก็ต มีพื้นที่สวนยางรวมทั้งสิ้นประมาณ 8 หมื่นกว่าไร่ การถือครองมีทั้งลักษณะของรายย่อย (เกษตรกร) จนถึงรายใหญ่ (นายทุน/เอกชน) อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่ผลผลิตจะมีการจำหน่ายเป็น 3 รูปแบบ คือ น้ำยางสด ยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วย โดยผ่านระบบตลาดประมูลยางที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เป็นหลัก อีกทั้งชาวสวนยางเองก็นิยมประกอบอาชีพเสริมด้วย อาทิ การปลูกพืชแซม อย่าง “สับปะรดภูเก็ต” รวมถึงการปลูกพืชร่วมยาง เช่น ผักพื้นบ้าน ซึ่งเป็นที่นิยมในการบริโภคอย่าง “ผักเหลียง”

แลอาชีพสวนยางพารา จ.ภูเก็ต กับพืชเสริมรายได้

“สับปะรด-ผักเหลียง”

หรือจิ้งจู้!



ผอ.สุธรรม จริงจิตร



คุณวิชัย แซ่ตัน

ในครัวเรือนที่แข็งแกร่งขึ้น พอเพียง อยู่ได้แม้ท่ามกลางสถานการณ์ราคายางที่ตกต่ำ

สำหรับการเข้ามาช่วยเสริมชาวสวนยาง ของ สยก.จ.ภูเก็ต นั้น โดย ผอ. สุธรรม กล่าวว่ามีทั้งการให้ทุนสงเคราะห์เพื่อปลูกแทนสวนยางเก่าหรือเรียกว่าโครงการ “สวนสงเคราะห์” ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (โครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ) มีการพิจารณาให้ทุนสงเคราะห์ตามการผลิตที่แนะนำ เช่น การปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือการเกษตรผสมผสาน คือ ต้องมี “ยางพันธุ์ดี” หรือไม้ “ไม้ยืนต้น” ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ปลูกร่วมกันในลักษณะของ พืช+พืช, พืช+ปศุสัตว์, พืช+ประมง และพืช+ปศุสัตว์+ประมง เป็นต้น และการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การกรีดยางอย่างถูกวิธี การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ฯลฯ การส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มผลิต ในรูปแบบของสหกรณ์ กองทุนสวนยางต่างๆ การจัดตั้งระบบการตลาด (จัดรวบรวมผลผลิตและการประมูลยางในพื้นที่) การให้กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพเสริมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น ตลอดจนมี

หรือไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก เช่น ดอกหน้าวัว มีการเลี้ยงปศุสัตว์ควบคู่ อาทิ โคและแพะเนื้อ ตลอดจนอาชีพอื่นๆ ที่มิใช่แต่เกษตร ทำให้เกิดเศรษฐกิจ

ฉบับ เดือน กันยายน 2558 หน้า 32



ปลูกได้ประมาณ 3,500 ต้น ใช้น้ำปุ๋ยจากนั้นช่วงอายุ 1 ปีคือจะเป็นการเตรียมดินก่อน มีการให้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 (1 ครั้ง) แล้วจึงเริ่มทำการหยอดยาเม็ด (ไม่ใช่แก๊ส) เพื่อกระตุ้นให้ติดผลผลิตพร้อมกัน ประมาณ 40 วัน (เริ่มติด) ให้ปุ๋ยอีกครั้งเป็นสูตร 13-13-21 เพื่อช่วยบำรุงผลผลิต ประมาณ 15-18 เดือนนับจากปลูกก็สามารถตัดผลสับประดาขายได้แล้ว

คุณวิชัย ยังบอกด้วยว่า สับประดาอาจมีปัญหาบ้างเรื่องเปลี้ยแบ่ง ทำให้ดินเหนียว แคระแกร็น ถ้าเป็นตองชุดตันทิ้งไป หรืออาจจืดยาช่วยได้ในระยะแรก นอกนั้นก็ยังมี "หนาม" ที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังอยู่สักหน่อย (ใส่กางเกง 2 ชั้น+สวมรองเท้าบูท) และหากอยากกินสับประดาเกิดให้อร่อยขึ้นไปอีกแนะนำว่า ต้องในช่วงเดือน ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปีที่รสชาติจะดีที่สุด หรืออีกวิธีหนึ่งคือเลือกกิน "ภูเกิดจิว" ซึ่งจะมีรสชาติดีกว่าสับประดาทุกไร่ จากปกติจะมีการคัดขนาดผลเป็น 3 ไซส์ คือใหญ่ กลาง และจิว โดยผู้ซื้อจะให้ราคาแต่ละขนาดต่างกันไป ซึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนผลิตเฉลี่ย 4-5 บาท/ผล/ต้น/รอบราคาเฉลี่ย 10 บาท/ผล (คูณกับจำนวน

การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับชาวสวนยาง ได้ประยุกต์เข้ากับวิถีของตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป

"สับประดาภูเกิด" พืชแซมทำอิน (ขึ้นชื่อ!)

ในช่วงปลูกยางใหม่หรือ 1-3 ปีแรก การปลูกสับประดาแซมยางถือเป็นของคู่กันที่คนภูเกิดมักจะไม่ค่อยพลาด โดยเฉพาะ "สับประดาภูเกิด" ที่ขึ้นชื่อ (คนท้องถิ่นเรียกว่า ยานหนัด) จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ทรงกระบอก เนื้อสีเหลือง รสชาติดี (หวานกรอบ) และแตกต่างจาก "สับประดาพันธุ์ภูเกิด" ที่มีการนำไปปลูกยังพื้นที่อื่น เราได้พบกับ คุณวิชัย แซ่ตัน พร้อมภรรยา อยู่บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต โทร. 081-271-4598 เล่าให้ฟังว่า พื้นที่ผลิตตรงนี้มีประมาณ 100 ไร่ ยางอายุประมาณ 3 ปีและปลูกสับประดาแซมเป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว ในการปลูกสับประดาแซมจะทำกัน 2 รอบๆ ละ 2 ปี โดยหลังจากนี้แล้วก็ต้องโคและเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น หรืองานอย่างอื่นแทน ให้เหมาะกับสภาพแสงและร่มเงา

ของต้นยางที่โตขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการปลูกสับประดานั้น เนื่องจากต้นใช้ระยะปลูกยาง 3x7 เมตร ถือว่าระหว่างแถวมีความห่างกำลังดี ซึ่งเมื่อยางโตไปแล้วทรงพุ่มจะไม่ค่อยชนกัน มีแสงเข้าได้เป็นผลดีในเรื่องลดโรคของยางที่เกิดจากความชื้น (หรือฝน) ได้ ขณะที่การนำสับประดามาลงปลูก ช่วงแรกจะปลูกแบบแถวคู่ สลับไปกับแถวของต้นยาง แต่ช่วงนี้เนื่องจากยางเริ่มโตขึ้นจึงได้ตัดแปลงการปลูกสับประดาเป็นแบบแถวเดี่ยว เพื่อความเหมาะสม ต่อไร่จะ



ตัดกิ่งยางแบบวนเกษตรในสวนยาง



ฉบับ เดือน กันยายน 2558 หน้า 33

ต้น) คิดเป็นรายได้ก็ประมาณ 2 หมื่นบาท/รอบ

“ผักเหลียง” แบบวนเกษตร (เสริมรายได้ยางแบบเบสิค!)

อีกพืชที่เข้ากันได้ดีกับสวนยาง โดยเฉพาะยางใหญ่ที่ผ่านการเปิดกรีด/ให้ผลผลิตแล้ว อยู่ได้ท่ามกลางสภาพแสงแบบรำไร ต้องยกให้ “ผักเหลียง” หรือผักเหมียง ซึ่งเวลานี้เป็นที่รู้จักในการรับประทานกันไปทั่ว โดยเฉพาะหากไปเยือนปักษ์ใต้เป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมเลยทีเดียว อาทิ ผักเหลียงผัดไข่ ผักเหลียงต้มกะทิ ฯลฯ จากผักพื้นบ้านสู่ผักเศรษฐกิจทำเงิน โดยยืนยันได้จาก คุณสมเกียรติ ชามะสนธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 53/3 หมู่ 7 บ้านทุ่งทอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทร. 089-647-9689 เล่าให้ฟังว่า เดิมทีนั้นสภาพของสวนยางกว่า 100 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร ที่ตนเองเข้ามาจับช่วงต่อจากพ่อแม่เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ คือ จะมีแต่ยางที่ปลูกอยู่เท่านั้น ด้วยความเสียดายพื้นที่ที่มีว่างอยู่ตนจึงได้เริ่มนำพันธุ์พืชต่างๆ เข้ามาปลูกเสริมเรื่อย ตั้งแต่ไม่ผลอย่างล้มควาย ลองกอง ทุเรียน เงาะ จากนั้นก็มี “ผักเหลียง” ไปซื้อพันธุ์มาจากชุมพร ในราคา 3 ต้น 100 บาท (20 ปีที่แล้วถือว่าค่อนข้างแพง) ปลูกแซมยางไปจำนวน 1,000 ต้น และต่อมาก็ปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน หรือวนเกษตร ที่มีพืชหลายๆ ชนิดอยู่รวมกันเพื่อเกิดความเกื้อกูล ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่แบ่งเป็น ปลูกยาง 70 ไร่ (4,000 ต้น) ปลูกไม้ผล 15 ไร่ อาทิ ทุเรียน กระท้อน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย กัลย และอีก 15 ไร่ ปลูกแบบผสมผสาน มีทั้ง สะตอ ไม้กินหน่อ (กิมชุง, ขางหวาน, ฝักรวก) ไม้ยืนต้นนาน อะโวคาโด และผักเหลียง ที่ปลูกร่วมกับยาง



คุณสมเกียรติ ชามะสนธิ์



ยอดผักเหลียงพร้อมส่งตลาด

คุณสมเกียรติ ยังเล่าถึงเทคนิคการผลิตพร้อมรายได้ที่เกิดขึ้นว่า ปกติยางจะจำหน่ายผลผลิตได้ทุก 15 วันครึ่งในช่วงการเปิดกรีด คือ เดือน พ.ค.-ธ.ค. และมีรายได้เสริมจากผักเหลียงซึ่งเก็บยอดขายในวันเสาร์และอาทิตย์ (เก็บเข้ากับเย็น) ไปตลาดหลังการเลี้ยงต้นได้ 2 ปีแล้ว ขณะที่ผลไม้ก็จะตามฤดูกาล ส่วนมากอยู่ในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. ทั้งนี้ การปลูกผักเหลียงซึ่งพบว่าถ้าเลี้ยงต้นให้โตจนอายุได้ 2 ปีแล้วจะเริ่มให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดเลย และโดยเฉพาะหน้าแล้งจะออกมากที่สุด วิธีการปลูกจะมีเทคนิคคือต้องห่างจากต้นยาง 2 เมตร และแต่ละต้นห่างกัน 3 เมตร เริ่มปลูกในช่วงต้นฝน (ราว พ.ค.) โดยใช้กิ่งพันธุ์แบบปักชำเลือกที่มีความสมบูรณ์ดีและต้นสูงประมาณ 120 ซม. ขุดหลุมปลูกแค่พอดี

และที่สำคัญจะปลูกในลักษณะเอียงทำมุม 10 องศาจะดีกว่า ช่วยลดการจัดการเรื่องน้ำมกหรือคอยตัดแต่งบ่อยๆ เพื่อให้เกิดยอด การให้น้ำได้ติดตั้งมินิสปริงเกอร์ รัศมี 3 เมตร เพื่อให้หน้าด้วยช่วงหน้าแล้ง ส่วนการบำรุงหรือให้ปุ๋ยจะมี “ปุ๋ยน้ำหมัก” ผลิตเองโดยใช้เศษปลา 30 กก. : สับปะรด ผลไม้สุก และผักต่างๆ ที่หาได้ : กากน้ำตาล 20 กก. : พด.2 อีก 2 ของ ผสมกันในถัง 200 ลิตร ก่อนหมักไว้ 1 เดือน แล้วจึงนำมาใช้ผสมน้ำเจือจาง (2 ซ่อนโต๊ะ : น้ำ 20 ลิตร) ฉีดให้ทั่วต้นก่อนเก็บยอดอย่างน้อย 5 วัน และมีปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จาก มูลวัว/ไก่ + ทะลายปาล์ม+พด.1 และใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาผสมน้ำรดกองปุ๋ยเพื่อช่วยในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าด้วย จะว่านเข้าโคนต้นให้เป็นครั้งคราว ซึ่งข้อดีจากการปลูกแบบเกษตรผสมผสานคือ ไม่ค่อยมีปัญหาโรค-แมลงรบกวน เพราะมีความเป็นธรรมชาติมาก ทำให้เกิดวงจรธรรมชาติที่จัดการกันตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งการใช้สารเคมี และสำหรับการเก็บยอดโดยเลือกที่มีใบอ่อน 2 ใบ และมีใบข้างเป็นใบเพลสลาด 2-4 ใบ เด็ดตรงข้อใบเพื่อให้แตกยอดใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน จากนั้นนำมามัดยางมัดละ 1 กรัม แล้วชูมน้ำไว้ก่อนนำไปจำหน่ายประมาณ 50-80 กรัม แต่ถ้าเก็บได้มากพอค้าก็รับหมดอยู่ที่ จึงหมดกังวลเรื่องการขาดตลาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สกย.ภูเก็ต (เดิม) เลขที่ 3/8 หมู่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 076-213282



ฉบับ เดือน กันยายน 2558 หน้า 56



รายงานพิเศษ

โดย : กองบรรณาธิการ

เตรียมความพร้อมสู่ “การยางแห่งประเทศไทย”

ขณะนี้วงการยางพาราไทยได้เข้าสู่
มิติใหม่ ภายหลังจาก ร่างพระราช
บัญญัติการยางแห่งประเทศไทยได้
ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้
อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้
ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมาย การประกาศ
พ.ร.บ. ดังกล่าว ทำให้เกิดองค์กรใหม่
คือ “การยางแห่งประเทศไทย” หรือ
กยท. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
และบริหารงานยางพาราของ

ประเทศอย่างครบ
วงจร ทั้งด้านการ
ผลิต การแปรรูป การ
ตลาด อุตสาหกรรม
งานวิจัยและวิชาการ
ตลอดจนการพัฒนา
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ซึ่งจะทำให้การ
พัฒนา ยางพารา มี
ประสิทธิภาพและเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น

นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวไว้ว่า ทันทีที่พระราช
บัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
ประกาศบังคับใช้ มี 3 หน่วยงานยาง
พาราที่ต้องยุติบทบาทลงและยุบรวมกัน
ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ทำสวนยาง (สกย.) องค์กรสวนยาง
และสถาบัน วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ขณะเดียวกัน จะมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น



นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์



คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
หรือ Rubber Authority of Thailand
(RAOT) เป็นซึ่งองค์กรรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำ
หน้าที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานพัฒนา
ระบบยางพาราของประเทศให้เป็น
เอกภาพและมีศักยภาพสูงขึ้น พร้อม
ผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน และ
เป็นผู้นำตลาดยางพาราโลกในอนาคต
สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งเตรียมความ
พร้อม คือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้ง

ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ
ของปี 2558-2559 ซึ่งจะต้องปรับปรุง
ใหม่ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ กยท. โดย
เฉพาะปีงบประมาณ 2558 อาจต้องนำ
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ กยท.
ประมาณ 2 เดือน หรือแม้แต่ระบบ
ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางต้องเร่ง
ดำเนินการให้เรียบร้อยด้วย ซึ่ง สกย.จะ
มีบทบาทภารกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มุ่ง
การส่งเสริมปลูกแทน มาเป็นการ
สนับสนุนกิจการของสถาบันเกษตรกร
ให้เติบโตขึ้น สำหรับประเด็นที่น่าเป็น
ห่วง คือ การใช้เงินสงเคราะห์ หรือเงิน
เซส (Cess) โดย กยท. จะต้องกำหนด
แผนบริหารเงินกองทุนนำเสนอดัง
รัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ เพื่อ
ควบคุมการขยายตัวของ กยท. ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจต่อไป

เบื้องต้นจำเป็นต้องเร่งพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

ฉบับ เดือน กันยายน 2558 หน้า 57



เต็มกำลังโดยมีหน่วยงานยางระดับจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และบริหารจัดการยางพาราในพื้นที่อย่างครบวงจรตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การผลิต การแปรรูป และการตลาด

“อนาคต กยท. จะเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายด้านยางพาราทั้งระบบของชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการบริหารจัดการยางพาราไทย ดังนั้นบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง

บทบาทหน้าที่ และภารกิจของ กยท. และพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ทั้งยังต้องพัฒนาระบบไอที (IT) เพื่อการบริหารจัดการยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเตรียมยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนายางพาราให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 16 โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความมั่นคง และยังยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสามารถยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพด้วย

นอกจากนั้น ยังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพารา โดยจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อวัตถุประสงค์ 6 ข้อ คือ 1.ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์การ 10 % 2.ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา 5 % 3.ใช้เพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 40 % 4.ใช้เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาระบบตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับราคาอย่างให้มีเสถียรภาพ



35 % 5.สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 7 % และ 6. ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร 3 %
อย่างไรก็ตาม วาระเริ่มแรกจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด กยท. และแต่งตั้งผู้ว่าการ กยท. เป็นการชั่วคราว ขึ้นมาดูแลก่อน และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กรมจะมีการแต่งตั้งประธานบอร์ด กยท. พร้อมแต่งตั้งผู้ว่าการ กยท. ตัวจริง เพื่อทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อน กยท. ต่อไปและเดินหน้าอย่าง

โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ กยท. เพื่อเป็นกำลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยาง อุตสาหกรรมยางพารา และช่วยยกระดับเศรษฐกิจ ของประเทศ และคาดว่า กยท. จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับยางพาราไทยมีความมั่นคงและยั่งยืนด้วย” รมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าว



ฉบับ เดือน กันยายน 2558 หน้า 76



พืชเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม

โดย : คณิตชาติ วงษ์วัฒนา

“การยางแห่งประเทศไทย” มีประโยชน์อย่างไรกับเกษตรกรชาวสวนยาง



สวัสดิ์ศรี เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้อ่านที่รักทุกท่าน ก่อนอื่นผู้เขียนต้องขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวสวนยางทุกๆ ท่านที่พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางอย่างไร โดยจะขอนำสาระและมาตราที่สำคัญเกี่ยวกับเกษตรกรมากล่าวเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นพระราชบัญญัติ ที่ได้รวม 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง (ศวย.) โดยมีมาตราทั้งหมด 76 มาตรา ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวเฉพาะมาตราที่สำคัญซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านควรที่จะรู้

มาตรา 8 : ให้ กยท. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เป็นองค์การกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหาร

จัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา

- ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ



รายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

- ดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
- ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่

มาตรา 9 : ให้ กยท. มีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 8 ดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและระบบตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการกิจการยาง

- ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลงทุนดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราตามที่คณะกรรมการกำหนด

- ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราและองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับยางพารา

- ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา

- ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือ

ฉบับ เดือน กันยายน 2558 หน้า 77



ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท. ตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 10 : เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 และอำนาจกระทำการตามมาตรา 9 ให้ กยท. มีอำนาจหน้าที่กระทำการดังต่อไปนี้ด้วย

- ก่อกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพย์สินต่างๆ
- ก่อตั้งสิทธิหรือกระทำนิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
- ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กยท.
- เข้าร่วมกิจการหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ กยท.
- กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กยท.
- จัดตั้งบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยว

กำหนด

มาตรา 11 : ทุน ของ กยท. ประกอบด้วย

- เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาเป็นทุนประเดิมตาม มาตรา 67 มาตรา 68 และ มาตรา 70 เฉพาะที่ไม่ได้โอนเป็นของกองทุนตามมาตรา 44
- เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้หรือเป็นของ กยท.

มาตรา 12 : กยท. มีรายได้ดังต่อไปนี้

- ทุนตามมาตรา 11
- เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ เพื่อดำเนินการ หรือ ขยายกิจการตามความเหมาะสม
- เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
- ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดำเนินการหรือการลงทุน
- ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ กยท.

มาตรา 17 : ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย" ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือ การบริหาร
- กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนสามคน

ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน สองคน ผู้แทนผู้ประกอบการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าจำนวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้ประกอบการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยางจำนวนหนึ่งคน ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงานจำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

(โปรดติดตามต่อไปฉบับหน้า)





ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

ครบรอบ 47 ปี สมาคมช่างภาพฯ

